



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐประเทศ. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานนิติการ) โทร ๐ ๓๗๒๓ ๓๐๓๓ ต่อ ๕๒๕
ที่ สก. ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๒๘ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ.๒๕๖๔ โรงพยาบาลรัฐประเทศ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

๑. เรื่องเดิม

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔) ซึ่งแผนดังกล่าวทั้งหมดได้ขยายเวลาให้ใช้ต่อไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ บนพื้นฐานบริบท
กับนโยบายของรัฐบาล สังคมไทย กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกย่องคุณธรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน
และเกิดระบบการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามที่กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กร
สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง ทำเพื่อประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลรัฐประเทศ ร่วมแสดงเจตนาไม่
ทนต่อการทุจริต ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ และปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน และแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ.๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลรัฐประเทศ

๓. ข้อพิจารณา

งานนิติการ จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลรัฐประเทศ ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลรัฐประเทศใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH-
ARAN Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ.๒๕๖๔ โรงพยาบาลรัฐ
ประเทศ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ โรงพยาบาลรัฐประเทศ
(ก่อนวาระการประชุมประจำเดือนโรงพยาบาลรัฐประเทศ)

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการดังต่อไปนี้

๔.๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

๔.๒ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลรัฐประเทศ

๔.๓ ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและ
เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลรัฐประเทศ

๔.๔ ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลรัฐประเทศ



(นายณัฐภัทร สมบรม)

นิติกร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

-เพื่อพิจารณาและอนุญาตให้นำเผยแพร่

ตามระเบียบฯ ทางราชการ



(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต



(นายราชาเชษฐา เชิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ



โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Aranyaprathet Hospital

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลอรัญประเทศใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

(MOPH-ARAN Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายแพทย์ราเชษฎ์ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลอรัญประเทศ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลอรัญประเทศ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ ของหน่วยงานได้แก่

๑. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

๒. ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๓. สร้างจิตสำนึกภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือโมเดล “STRONG” โดยใช้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุขซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายราเชษฎ์ เชิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ